

บทที่ ๕

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๕.๑ สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลในภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลจากพันธุ์ไม้มงคล ๒ ประเภท คือ พันธุ์ไม้มงคลประเภทว่าน และพันธุ์ไม้มงคลประเภทเป็ยเซียน ในการศึกษาผู้วิจัยศึกษาทั้งลักษณะโครงสร้างของชื่อ ความหมายของชื่อ ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมของการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคล

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะโครงสร้างของชื่อพันธุ์ไม้มงคลมีด้วยกัน ๓ ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นคำ ลักษณะที่เป็นวลีและกลุ่มคำ และลักษณะที่เป็นประโยค ชื่อพันธุ์ไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นคำพบทั้งประเภทคำเดี่ยว และประเภทคำประกอบ ได้แก่ คำประสม คำซ้อน และคำพ้อง ชื่อพันธุ์ไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นวลีและกลุ่มคำพบทั้งประเภทนามวลี กริยาวลี และกลุ่มคำ ส่วนชื่อพันธุ์ไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นประโยคพบทั้งประโยคสมบูรณ์ และประโยคไม่สมบูรณ์ ชื่อพันธุ์ไม้มงคลทั้ง ๒ ประเภทมีลักษณะโครงสร้างของชื่อทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันที่เหมือนกันคือ เป็นชื่อที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นวลีและกลุ่มคำมากที่สุด โดยเฉพาะนามวลี รองลงมา คือ ลักษณะที่เป็นคำ และลักษณะที่เป็นประโยค ตามลำดับ แต่จะแตกต่างกันในประเภทย่อยของโครงสร้างที่เป็นคำและที่เป็นประโยค กล่าวคือ ชื่อที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นคำ ในชื่อว่าจะเป็นคำเดี่ยวมากที่สุด ส่วนในชื่อเป็ยเซียนจะเป็นคำประกอบประเภทคำประสมมากที่สุด และชื่อที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นประโยค ในชื่อว่าจะเป็นประโยคสมบูรณ์มากกว่าประโยคไม่สมบูรณ์ ส่วนในชื่อเป็ยเซียนจะเป็นประโยคไม่สมบูรณ์มากกว่าประโยคสมบูรณ์ ชื่อที่มีลักษณะโครงสร้างทั้ง ๓ ระดับนี้ พบว่าจะมีการใช้ทั้งคำนาม คำกริยา และคำขยายมาตั้งเป็นชื่อ แต่เด่นที่การใช้คำนามและคำกริยามากที่สุด ชนิดของคำดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับลักษณะของการตั้งชื่อที่มักจะใช้คำบอกเนื้อความเพื่อแสดงความหมายสำคัญของชื่อมากกว่าชนิดของคำที่บอกหน้าที่ ดังนั้นการใช้คำชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น จึงทำให้ชื่อแต่ละชื่อมีความหมายที่ต่างกันด้วย และเมื่อมีการนำคำมาประกอบกันเป็นชื่อที่มีโครงสร้างใหญ่ขึ้น รายละเอียดทางความหมายของชื่อนั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามความหมายของคำที่นำมาประกอบ

ความหมายของชื่อพันธุ์ไม้มงคลที่พบในการศึกษานี้ มีทั้งชื่อที่มีความหมายมงคลและชื่อที่มีความหมายอื่น ๆ แต่จะปรากฏชื่อที่มีความหมายมงคลมากกว่าชื่อที่มีความหมายอื่น ๆ ชื่อที่มี

ความหมายมงคลแบ่งได้ ๓ กลุ่มความหมายใหญ่ ๆ คือ ๑. ความหมายมงคลเกี่ยวกับความเจริญ ๒. ความหมายมงคลเกี่ยวกับความสุข และ ๓. ความหมายมงคลเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นความหมายมงคลย่อยได้อีก คือ ๑. ความหมายมงคลในกลุ่มความเจริญ แบ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตรุ่งเรือง การมีทรัพย์ทั้งทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ การมีอำนาจบารมี และการมีหน้าที่การงานดี ๒. ความหมายมงคลในกลุ่มความสุข แบ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับความสุขกายสบายใจ และความสุขสมดังใจในด้านต่าง ๆ คือ ในด้านการประสบความสำเร็จ ด้านการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน และด้านการมีความรัก และ ๓. ความหมายมงคลในกลุ่มความปลอดภัยแบ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับการคลาดแคล้วจากภัย การป้องกันภัย และการชนะภัย ความหมายมงคลใน ๓ กลุ่มความหมายใหญ่นี้ที่ปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ความหมายมงคลเกี่ยวกับความเจริญ รองลงมาคือความหมายมงคลเกี่ยวกับความปลอดภัย และความสุข ตามลำดับ ลักษณะเด่นที่วิเคราะห์ได้จากความหมายมงคลของชื่อพบว่า ชื่อพันธุ์ไม้มงคลทั้งประเภทว่านและปืเปียเขียนจะมีความหมายมงคลที่อยู่ในกลุ่มความเจริญมากที่สุดเช่นเดียวกัน แต่จะต่างกันตรงความหมายมงคลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสุข คือ ในชื่อว่านจะมีความหมายมงคลเกี่ยวกับความปลอดภัยมากกว่าความสุข ในขณะที่ชื่อปืเปียเขียนจะมีความหมายมงคลเกี่ยวกับความสุขมากกว่าความปลอดภัย ลักษณะความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อของสังคมที่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มงคลทั้ง ๒ ชนิด กล่าวคือ การปลูกพันธุ์ไม้มงคลก็เพื่อต้องการให้ผู้ปลูกเกิดความเจริญในด้านต่าง ๆ การปลูกว่านก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกเกิดเสน่ห์เมตตามหานิยม ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ในขณะที่การปลูกปืเปียเขียนเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง มีวาสนาประสบความสำเร็จ

นอกจากชื่อพันธุ์ไม้มงคลจะตั้งให้มีความหมายมงคลแล้ว ยังพบว่ามีชื่อที่ตั้งให้มีความหมายอื่น ๆ ด้วย แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มความหมายใหญ่ คือ ๑. ความหมายที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ แบ่งเป็นความหมายเกี่ยวกับลักษณะความงามของพันธุ์ไม้ รูปพรรณของพันธุ์ไม้ อธิปไตยปฏิบัติของพันธุ์ไม้ และสถานที่ที่เพาะพันธุ์ไม้ ๒. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ ๓. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ความหมายอื่น ๆ ที่ปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ความหมายที่ให้รายละเอียดของพันธุ์ไม้ รองลงมาคือความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตามลำดับ ลักษณะที่น่าสนใจที่วิเคราะห์ได้จากความหมายอื่น ๆ คือ ชื่อพันธุ์ไม้มงคลทั้งสองประเภทจะมีความหมายที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ไม้มากที่สุด และมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากรองลงมาเช่นเดียวกัน แต่ที่ต่างกันคือ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจะปรากฏในชื่อปืเปียเขียนเท่านั้น โดยชื่อที่ปรากฏจะเป็นชื่อที่ใช้คำบอกเครือญาติที่แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของบุคคล หรือใช้

คำที่เป็นชื่อของดารา นักร้อง หรือนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในสังคมมาตั้งเป็นชื่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการตั้งชื่อที่ตั้งตามความนิยมของคนในสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า ความหมายที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ปรากฏมากที่สุดในพันธุ์ไม้มงคลทั้งสองประเภทจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน คือ ในชื่อเปียเขียนจะมีความหมายเด่นที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความงามของพันธุ์ไม้ ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของพันธุ์ไม้ดอกไม้ที่มีความสวยงามและนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ และยังมีชื่อที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เพาะพันธุ์ของพันธุ์ไม้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเปียเขียนเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเพาะพันธุ์ขึ้นใหม่จากสถานที่ต่าง ๆ ผู้เพาะพันธุ์บางรายจึงต้องการบ่งบอกให้ทราบถึงสถานที่ที่ตนเพาะพันธุ์ไม้นั้นขึ้น ส่วนในชื่อว่าจะมีความหมายเด่นที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณและอิทธิปาฏิหาริย์ของพันธุ์ไม้ ซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติและอิทธิปาฏิหาริย์ของพันธุ์ไม้ตามความเชื่อในว่าเป็นเครื่องรางของขลัง และมีคุณสมบัติในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของสังคมไทยมาแต่โบราณ

ในส่วนความเชื่อของการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลที่ศึกษานี้ แบ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของพันธุ์ไม้มงคลในการตั้งชื่อ และความเชื่อของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อพันธุ์ไม้มงคล โดยการศึกษาความเชื่อของพันธุ์ไม้มงคลในการตั้งชื่อพบว่า คนไทยมีความเชื่อในพันธุ์ไม้มงคลทั้งสองประเภทแตกต่างกัน คือ เชื่อว่าว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณไสย ใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี คุ่มครองป้องกันภัยอันตราย ในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม และในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และเชื่อว่าเปียเขียนเป็นพันธุ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพเจ้าที่จะอำนวยผลทางโชคลาภ และอำนาจวาสนาให้แก่ผู้ปลูก ความเชื่อของพันธุ์ไม้ดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายมงคลย่อยที่เด่นชัดในพันธุ์ไม้มงคลทั้ง ๒ ประเภท คือ พันธุ์ไม้มงคลประเภทว่านจะมีความหมายเกี่ยวกับการป้องกันภัย การมีทรัพย์สินสมบัติ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน และความมีเสน่ห์ ส่วนชื่อพันธุ์ไม้มงคลประเภทเปียเขียนจะมีความหมายเกี่ยวกับการมีทรัพย์สินสมบัติ และการมีอำนาจบารมี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อของพันธุ์ไม้มีความสัมพันธ์กับการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลชนิดนั้น

ส่วนความเชื่อของคนไทยที่สะท้อนจากชื่อพันธุ์ไม้มงคลทั้งสองประเภทพบว่า มีทั้งหมด ๘ ด้าน คือ ๑. ความเชื่อในลัทธิศาสนา ได้แก่ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และความเชื่อในลัทธิศาสนาแบบจีน ๒. ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีสงเทวดาและผู้วิเศษ ความเชื่อเรื่องคาถาอาคม และ ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง ๓. ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ ๔. ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณี ๕. ความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข ๖. ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ๗. ความเชื่อเกี่ยวกับสี และ ๘. ความเชื่อ

เกี่ยวกับขวัญ ความเชื่อในด้านต่าง ๆ นี้ปรากฏพบในพันธุ์ไม้มงคลทั้ง ๒ ประเภทแตกต่างกัน คือ พันธุ์ไม้มงคลประเภทว่านจะปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือ ความเชื่อในลัทธิศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณี ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ และความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ไม้มงคลประเภทป๊วยเขียนจะปรากฏความเชื่อในลัทธิศาสนามากที่สุด โดยจะเด่นที่ลัทธิศาสนาแบบจีนซึ่งไม่พบในชื่อว่าน รองลงมาคือ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์และสีในส่วนที่เท่ากัน ความเชื่อเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขและขวัญในส่วนที่เท่ากัน และความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีตามลำดับ ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อว่านเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิมของคนไทย ทั้งนี้เนื่องจากว่านเป็นไม้ที่อยู่ในสังคมไทยมาแต่โบราณ ในขณะที่ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อป๊วยเขียนนอกจากจะสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อในลัทธิศาสนาแบบจีนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากป๊วยเขียนเป็นไม้ของจีนที่คนไทยรับเข้ามาในยุคหลัง ความเชื่อที่สะท้อนจากชื่อพันธุ์ไม้มงคลดังกล่าวนี้จึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อของจีนเข้ามาไว้ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน

ความเชื่อดังกล่าวมีทั้งความเชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิมของคนไทย และความเชื่อที่คนไทยรับมาจากวัฒนธรรมอื่น คือ ความเชื่อในลัทธิศาสนาแบบจีน ที่ปรากฏในชื่อป๊วยเขียนเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากไทยเรารับพันธุ์ไม้นี้มาจากประเทศจีน

นอกจากนี้ชื่อพันธุ์ไม้มงคลยังสามารถแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยในการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลว่ามักจะตั้งให้มีความหมายมงคล ตั้งตามลักษณะหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้ หรือตั้งตามความเชื่อของพันธุ์ไม้นั้น อีกทั้งชื่อยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ หรือค่านิยมของคนไทยในเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวย ความปลอดภัย และการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืน

๕.๒ อภิปรายผล

จากผลการศึกษาการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคล ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ผลการศึกษาชื่อพันธุ์ไม้มงคลทั้งว่าน และป๊วยเขียนทำให้เห็นลักษณะของชื่อที่มีความแตกต่างกัน คือ ชื่อว่านมักจะปรากฏการใช้คำไทยที่เรียบง่าย และมีความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิต เช่น ความหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ แสง น้ำ ไฟ กบ เขียด อึ่ง คางคก ความหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชผักสมุนไพร อาทิ ผักปลัง ผักเบี้ยโหรพา ข่า ขมิ้น กระชายดำ หรือความหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บ อาทิ พาก ชักมดลูก เอ็นเหลือง

อีกทั้งยังมีชื่อที่เป็นคำภาษาปากที่ชาวบ้านใช้กัน อาทิ ดอกทอง อ้ายใบ้ ส่วนชื่อเปียเขียนมักจะปรากฏการใช้คำภาษาต่างประเทศที่ให้ความรู้สึกวาไพเราะ หรูหรา และมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนปรารถนาอันนอกเหนือไปจากปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้แก่ ลาก ยศ สรรเสริญ เช่น ความหมายที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง อาทิ โชคอนันต์ ลากประเสริฐ ทรัพย์ สุวรรณ โบนัส อั้งเปา ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ อาทิ นางพญา หงส์ทอง พระพญามังกร จ้าวจักรพรรดิ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเกียรติชื่อเสียง อาทิ กิตติวัฒน์ ศรีเฟื่องฟู ก้องเกรียงไกร นอกจากนี้ยังพบว่ามียี่ห้อที่ใช้คำเรียกบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมยุคใหม่มาตั้งชื่อ อาทิ เจ้าพ่อ กทม. เจ้าพ่อ ป.ต.อ. ชื่อที่มีลักษณะคล้ายกับชื่อของบุคคล อาทิ กิตติยา ปิยะนุช ณัฐวดี อลิสา และชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมทั้งดารา นักร้อง นักการเมือง อาทิ มาซ่า มาดอนน่า คุณชวน

ลักษณะชื่อของพันธุ์ไม้ทั้งสองประเภทสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทยในยุคสมัยที่แตกต่างกัน คือ ชื่อว่านมีการใช้ภาษาที่สะท้อนความสัมพันธ์กับสภาพสังคมดั้งเดิมแบบชาวบ้านในสมัยโบราณที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนมีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแนบแน่น มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณประโยชน์ในการดำรงชีวิต แสดงให้เห็นว่าความนิยมในการปลูกว่านอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ส่วนชื่อเปียเขียนมีการใช้ภาษาที่สะท้อนสภาพสังคมต่อมาแบบชาวเมืองในยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมระบบทุนนิยม ผู้คนมีความเป็นปัจเจก และมีความปรารถนาในวัตถุสิ่งของ ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ โดยเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกความสะดวกรสบายให้แก่ชีวิตตนได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความนิยมในการปลูกเปียเขียนไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคม หากแต่ปลูกเพื่อให้เป็นสิริมงคลหรือปลูกเพื่อความสวยงามแบบไม่ประดับมากกว่าว่าน

ลักษณะของชื่อที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของสภาพสังคมไทยดังกล่าว ทำให้เห็นว่าการตั้งชื่อมีความสัมพันธ์กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเราจึงอาจคาดเดาได้ว่าชื่อพันธุ์ไม้ใดเป็นชื่อที่ตั้งมาแต่เดิม หรือเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ในยุคหลัง

๒. ในการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ดังนั้นผู้ตั้งชื่อจึงมีอิสระเสรีที่จะตั้งชื่อให้มีความหมายมงคล หรือความหมายอื่น ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตามการตั้งชื่อพันธุ์ไม้นี้ก็แฝงถึงวัตถุประสงค์บางประการด้วย กล่าวคือ การที่ผู้ตั้งชื่อตั้งให้มีความหมายมงคลก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ทำให้ตนได้รับผลกำไรทางการค้า ในขณะที่เดียวกันผู้นำไปเพาะปลูกก็ยังสามารถคุณค่าทางจิตใจ ก่อให้เกิดกำลังใจ และมีความหวังว่าจะได้รับผลดีเป็นมงคลตามความหมายของชื่อนั้น ส่วนการที่ผู้ตั้งชื่อตั้งให้มีความหมายอื่นก็เพื่อเป็นการบอกให้ทราบถึงลักษณะหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้นั้น ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าความหมายที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

ความงามของพันธุ์ไม้ในชื่อปิยะเชียนยังเป็นการทำให้ต้นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็แฝงถึงวัตถุประสงค์ของผู้ตั้งชื่อในเชิงการค้าด้วย

๕.๓ ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคล ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจและน่าศึกษาต่อไปได้อีกดังนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ที่มาในการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลว่า ผู้ตั้งชื่อมีเหตุผลในการตั้งอย่างไร หรือตั้งตามอะไร
 ๒. ศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลกับพันธุ์ไม้ประเภทอื่น ๆ ที่มีสายพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ชวนชม บอน โกสน บัว กัลยไม้ เป็นต้น
- ศึกษาการตั้งชื่อสิ่งอื่น ๆ เช่น ชื่ออาหาร ชื่อสถานที่ ว่ามีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากการตั้งชื่อพันธุ์ไม้มงคลอย่างไร หรือมีความเชื่อ และค่านิยมเชิงสังคมวัฒนธรรมอย่างไร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย